



ที่ พณ ๐๙๐๘.๑/ว. ๖ ๘๕

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น
สำนักส่งเสริม貿กรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๔ (Prime Minister's Export Award 2021)

เรียน นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ
๒. เอกสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๔ (Prime Minister's Export Award 2021) หรือ PM Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๐ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าเป็นของตนเองและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดโครงการสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ในการนี้ สำนักส่งเสริม貿กรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๔ (Prime Minister's Export Award 2021) แก่ผู้ประกอบการในเครือข่าย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.pm-award.com หรือ QR Code ตั้งแต่วันที่ จนถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประอรนุช ประนุช)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม貿กรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมการค้าและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น



สำนักส่งเสริม貿กรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๘๒๙๐ อีเมล : pmawardditp1@gmail.com